

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56/HĐND-VP

Côn Đảo, ngày 22 tháng 6 năm 2017

V/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri
trước Kỳ họp lần thứ Tư HĐND huyện
Khóa XI

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện

Thực hiện kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, từ ngày 12/6/2017 đến ngày 17/6/2017, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND, UBND huyện phối hợp tổ chức 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện khóa XI tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước kỳ họp. Đại biểu HĐND huyện khóa XI đã báo cáo: Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, 3 của HĐND huyện; Dự kiến về Kỳ họp lần thứ Tư HĐND huyện và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện trong 6 tháng cuối năm 2017.

Cử tri đã bày tỏ phần khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được trong năm 6 tháng đầu năm 2017 của địa phương và tin tưởng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2017 huyện Côn Đảo tiếp tục đạt kết quả cao. Trong 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, đã có 538 cử tri của các lực lượng vũ trang và nhân dân 10 khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có 19 cử tri tham gia phát biểu, với 41 ý kiến thuộc 7 lĩnh vực khác nhau gồm: Về quy hoạch, đất đai, xây dựng có 11 ý kiến; Về vệ sinh – môi trường có 6 ý kiến; Về cải cách thủ tục hành chính có 8 ý kiến; Về An ninh trật tự - An toàn giao thông có 9 ý kiến; Về an sinh xã hội có 3 ý kiến; Về Chợ tạm Côn Đảo có 5 ý kiến; Về cơ sở hạ tầng có 4 ý kiến.

Phần lớn ý kiến của cử tri đã được các Tổ đại biểu tiếp thu, giải thích và đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng giải trình và được đa số cử tri dự hội nghị bày tỏ sự đồng tình. Tổng hợp đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các Tổ đại biểu về yêu cầu giải trình tại kỳ họp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện giải trình bằng văn bản tại kỳ họp 9 nội dung như sau:

1. Vấn đề cấp đổi Giấy CNQSDĐ cho người dân: Khi đến nhận kết quả cấp đổi Giấy CNQSDĐ theo giấy hẹn thì được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trả lời: “Việc cấp đổi Giấy CNQSDĐ của người dân huyện Côn Đảo do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm, hiện nay do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh rút người về đất nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện không có kinh phí để làm”. Đề nghị giải thích rõ hơn vấn đề này

và đối với các Giấy CNQSDĐ chưa được cấp đổi có ảnh hưởng đến các quyền theo quy định không (*Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết*).

2. Việc tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường theo hứa hẹn của UBND từ trước đến nay. (*Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết*).

3. Có hộ gia đình ở tổ 4 khu dân cư số 3 khi san lấp mặt bằng (đất đã có Giấy chứng nhận QSDĐ), đã lắp luôn mương thoát nước từ trên núi qua cống thoát nước đường Huỳnh Thúc Kháng về phía hạ lưu, Ban điều hành khu dân cư số 3 phát hiện, báo cáo và Phòng Kinh tế đã hứa sẽ sớm kiểm tra, giữ lại đường mương thoát nước để tránh ngập úng gây thiệt hại cho nhà dân lân cận. Việc này đến nay sau nhiều năm vẫn chưa được thực hiện. (*Giải trình bằng văn bản cho Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMT TQVN huyện, Tổ ĐB số 2 và BDH KDC số 3 bằng văn bản, có cam kết cụ thể thời hạn giải quyết*).

4. Về an ninh trật tự: Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để đậu đỗ xe qua đêm, buôn bán ăn uống ở đường song hành và khu dân cư số 4, 5 gây mất an ninh, trật tự khu vực (buôn bán đến khuya, gây gỗ, đánh nhau...); Có tình trạng thanh niên tụ tập đua xe tại tuyến đường từ chợ xuống Nghĩa trang Hàng Dương; Tình trạng các hộ dân lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè ở khu dân cư số 6, 7 xảy ra rất nhiều (phơi đồ, phơi hải sản, đá bóng...ngoài vỉa hè); Tình trạng mất an ninh – trật tự, đậu xe, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực vật tư cũ (lô K, đối diện chợ tạm); Tình trạng các xe tải chở vật liệu xây dựng qua lại đoạn đường Bến Đầm – Trung tâm không có bạt che chắn, làm rơi vãi vật liệu xuống đường và chạy quá tốc độ vẫn còn tiếp diễn và tình trạng thanh niên nam, nữ chạy xe máy rất nhanh nhưng không đội nón bảo hiểm trong địa bàn khu 10,... Đề nghị UBND chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm nhằm lập lại trật tự, mỹ quan công cộng và an toàn cho người tham gia giao thông. Vấn đề này cử tri đã phản ánh nhiều lần, nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng vẫn chưa quyết liệt. (*Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết*).

5. Hiện nay dân cư ở tổ 8 – khu dân cư số 7 ngày càng đông, vì vậy ngay từ đầu cần phải quy hoạch cụ thể khu vực này để người dân biết xây dựng cho đồng bộ, phù hợp. (*Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết*).

6. Đề nghị giải trình về việc di dời các hộ tiểu thương sang chợ tạm: việc sắp xếp vị trí cho các hộ có và không có giấy phép kinh doanh, tình trạng buôn bán những mặt hàng không đúng theo giấy phép kinh doanh đã đăng ký; Cử tri phản ánh về chợ tạm mới được xây dựng nhưng các trận mưa gần đây hệ thống thoát nước không kịp gây ngập úng, nước dưới cống bốc mùi lên rất hôi thối; khi lợp mái tôn chừa lại khoảng trống ở giữa gây nắng nóng,... (*Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết*).

7. Hiện nay các công viên trên địa bàn huyện rất đẹp nhưng vẫn chưa phát huy được hết công năng của công viên, hệ thống chiếu sáng không có, chưa có ghế đá cho người dân ngồi. (*Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết*).

8. Vừa qua Chi hội phụ nữ khu dân cư số 10 đã nhiều lần lập danh sách một số hội viên có nhu cầu vay vốn gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để kinh doanh, phát triển kinh tế nhưng chưa được

chấp thuận cho vay vốn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ngân hàng chính sách huyện trả lời về việc giải quyết vay vốn cho các hộ dân này. (Giải trình bằng văn bản cho Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMT TQVN huyện, Tổ ĐB số 3 và BDH KDC số 10 bằng văn bản).

9. Hướng dẫn, trả lời cho cử tri biết về những điều kiện, thủ tục cần và đủ để được kinh doanh du lịch trên lồng bè nuôi hải sản và để du khách có thể lên bè ăn uống, mua hải sản (khi du khách lên bè ăn uống bị Biên phòng kiểm tra CMND); cho biết cơ quan nào quản lý công tác đăng kiểm, quản lý phương tiện ghe, đò khi vận chuyển khách. (Giải trình công khai tại Kỳ họp để cử tri toàn huyện biết).

Các ý kiến giải trình tại kỳ họp (bao gồm giải trình công khai và giải trình bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan) đề nghị UBND huyện gửi cho Thường trực HĐND huyện xem xét **trước ngày 10/7/2017** để đưa vào tài liệu kỳ họp./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện (để giải trình);
- BTTr UBMTTQVN huyện;
- Các Ban và các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các BDH các khu dân cư;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt